

THI ĐUA YÊU NƯỚC

Khởi nguồn sức trẻ - thay đổi diện mạo nông thôn

Chung sức xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong các cấp bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh. Mỗi cơ sở đoàn, mỗi đoàn viên một cách làm đã tạo nên bức tranh đầy màu sắc của tuổi trẻ góp phần làm đổi mới diện mạo các miền quê.

Triệu phú áo xanh

Năm 2016, anh Vũ Hồng Tuấn, thôn Vũ Đông, xã Thụy Xuân (Thái Thụy) khởi nghiệp bằng nghề nuôi trồng thủy sản. Mặc dù có những lợi thế về điều kiện tự nhiên, bản thân cũng đã học hỏi, tích lũy kinh nghiệm từ các mô hình, thế nhưng khi bắt tay vào thực tiễn, anh Tuấn gặp không ít khó khăn. Anh cho biết: Khi mới khởi nghiệp, 6 tấn cá bị chết, tôi xoay sang nuôi cá trắm đen. Cá trắm đen lại rất giá quá nhiều thì tôi chuyển sang nuôi tôm thẻ chân trắng. Thành công với nuôi tôm thì tôi nhân rộng, nuôi thêm cá hồng mỹ và mở thêm cửa hàng bán vật tư ngành nuôi trồng thủy sản. Trung bình mỗi năm cũng có lãi khoảng 300 triệu đồng.

Còn tại thôn Vị Giang, xã Chí Hòa (Hưng Hà) anh Trương Công Ngọc Tuấn được biết đến là quân nhân xuất ngũ, đảng viên trẻ làm kinh tế giỏi. Hiện anh có xưởng may với 100 công nhân, phần lớn là thanh



Khánh thành nhà tình nghĩa cho bà Phan Thị Thuý, cựu thanh niên xung phong xã Thụy Dân (Thái Thụy).

niên, lợi nhuận hàng tháng khoảng 100 triệu đồng. Điều đặc biệt ở xưởng may của anh Tuấn, nhiều thanh niên đã trở nên chín chắn, trưởng thành, có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng. Anh Tuấn cho biết: Thời gian đầu, khó khăn đủ thứ về vốn, công nhân,

thị trường. Có những lúc tôi căng thẳng, tìm mãi không ra hướng đi, nhưng với bản lĩnh đã được tôi luyện trong quân ngũ, rồi sự đồng hành, tin tưởng của gia đình, các đối tác, bạn bè đã giúp tôi vượt qua tất cả.

Anh Tuấn, anh Tuấn chỉ là 2 trong hàng nghìn

thanh niên trên địa bàn tỉnh đã chủ động, bứt phá vươn lên, hướng đến hiệu quả cao hơn trong phát triển kinh tế. Với sức trẻ cùng nhiều ý tưởng đam mê, khát khao lập thân, lập nghiệp, nhiều thanh niên đã mạnh dạn phát triển kinh tế từ tài nguyên bản

địa trên chính quê hương, mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Đây cũng là yếu tố quan trọng để kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, nâng cao thu nhập, những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.

Tình nguyện vì cộng đồng

Cuối tháng 5, nắng như đổ lửa nhưng trong căn nhà mới của bà Phan Thị Thuý, cựu thanh niên xung phong thôn An Tiêm 1, xã Thụy Dân (Thái Thụy) rộn vang tiếng cười. Các cấp bộ đoàn, lãnh đạo, các ban, ngành, họ hàng, nhân dân địa phương đến chung vui với bà Thuý được về nhà mới ở. Bà Thuý xúc động cho biết: Mơ ước có nhà che nắng, che mưa bao lâu nay đã thành sự thật. Tất cả nhờ đoàn thanh niên các cấp kết nối, hỗ trợ, chính quyền, bà con chia sẻ. Ông Nguyễn Văn Diệu, Chủ tịch UBND xã Thụy Dân cho biết: Nhà tình nghĩa cho bà Thuý là một trong những công trình có sự vào cuộc tích cực của các ban, ngành, đoàn thể của xã, đặc biệt là sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh đoàn, Huyện đoàn, Quý Hạt giống Việt (Bảo Nhân Dân). Đây thực sự là món quà vô cùng thiết thực, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đối với địa phương nói chung, gia đình bà Thuý nói riêng. Đây là một trong những hoạt động thiện nguyện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng thành công xã nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới.

Ngôi nhà của bà Thuý là 1 trong 5 ngôi nhà tình nghĩa mà tuổi trẻ Thái Bình xây dựng từ đầu năm đến nay. Bên cạnh đó, hàng loạt

công trình, phần việc thanh niên được thực hiện đã góp phần làm đẹp hơn những làng quê ở Thái Bình. Từ đầu năm đến nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã trao tặng 6.208 suất quà (tiền mặt, các nhu yếu phẩm cần thiết) cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập với tổng trị giá hơn 3 tỷ đồng; tổ chức 16 hoạt động từ thiện, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 2.300 đối tượng; tổ chức 12 hoạt động hiến máu tình nguyện thu được 1.540 đơn vị máu; trao tặng 12 công trình thanh niên (thắp sáng đường quê, nhà vệ sinh cho em, sân thể thao cộng đồng...) trị giá 700 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các cấp bộ đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia xây dựng các công trình dân sinh; tích cực ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh; huy động thanh niên tích cực giữ gìn, bảo vệ môi trường; đi đầu tham gia giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tham gia giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nông thôn...

Phát huy tối đa nguồn lực

Hiện nay, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu

nhì nói chung và phong trào thi đua tuổi trẻ chung sức xây dựng nông thôn mới nói riêng còn gặp nhiều khó khăn. Trong đó, 2 khó khăn lớn nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên và nguồn lực để tổ chức các hoạt động. Theo anh Thiệu Minh Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn: Để khắc phục những khó khăn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh đã có nhiều giải pháp thiết thực để triển khai có hiệu quả phong trào. Trong đó, phát huy tối đa nguồn lực tại chỗ của mỗi địa phương để thực hiện các công trình, phần việc thanh niên xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, với quan điểm hướng về cơ sở, các cấp bộ đoàn, hội thực hiện mô hình 3 liên kết: liên kết lực lượng, địa bàn và liên kết kết cấu; phát huy tối đa lực xã hội hóa các nguồn lực, đặc biệt là thanh niên đi làm ăn xa, sinh viên đang học tập ngoài tỉnh...

"Đầu cần thanh niên có, đầu khó có thanh niên" - khẩu hiệu này một lần nữa lại được chứng minh thông qua sự tham gia nhiệt tình, hiệu quả của tuổi trẻ Thái Bình, khi ngày càng có nhiều công trình, phần việc mang tên thanh niên được hình thành, góp phần tích cực vào việc thay đổi diện mạo quê hương, nâng cao đời sống nhân dân ở vùng nông thôn.

KUÂN PHƯƠNG

CÔNG AN HUYỆN HƯNG HÀ CHỦ ĐỘNG ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

Xác định ma túy là vấn đề nhức nhối, gây mất ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, thời gian qua, Công an huyện Hưng Hà đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến ma túy, góp phần giữ bình yên trên địa bàn.



Công an huyện Hưng Hà đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống ma túy đến từng hộ dân.

Qua rà soát, trên địa bàn huyện có 685 đối tượng liên quan đến ma túy, trong đó có 265 đối tượng nghiện ma túy; 184 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 146 đối tượng nghi sử dụng ma túy, 81 đối tượng nghi nghiện ma túy; 10 đối tượng quản lý sau cai nghiện. Tội phạm ma túy trên địa bàn huyện còn tiềm ẩn phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Ngoài những điểm boongke, điểm bán lẻ cũ còn xuất hiện thêm một số điểm bán lẻ mới mang tính chất vệ tinh, cất xén với phương thức thủ đoạn mới như lợi dụng nhà nghỉ hoặc nhà riêng, trang trại của một số đối tượng để tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp và hoạt động phạm tội ma túy.

Trước tình hình trên, Công an huyện Hưng Hà đã chủ động xây dựng kế hoạch tham mưu và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể vào cuộc tích cực, đấu tranh cương quyết triệt xóa các tụ điểm ma túy phức tạp trên địa bàn. Tập trung làm tốt công tác nắm

tình hình, xác định địa bàn, tụ điểm ma túy kết hợp với phong trào quần chúng tham gia tố giác tội phạm ở cơ sở. Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, bắt giữ, xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm xây ra tại quán Newday, xã Minh Hòa; lập 20 hồ sơ để nghị áp dụng các biện pháp đưa đi cai nghiện bắt buộc. Hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6, trong ngày đầu ra quân, Công an huyện Hưng Hà đã phát hiện và bắt giữ 2 vụ án liên quan đến ma túy. Điển hình, hồi 11 giờ 15

phút ngày 31/5, tổ công tác Công an huyện Hưng Hà đã phát hiện 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 2004, tại thôn Gia Hòa 1 và Nguyễn Đình Diệu, thôn An Lạc 3, đều ở xã An Vinh (Quỳnh Phụ) rủ nhau chung tiền mua ma túy dạng sợi thực vật tủy (cỏ Mỹ) và vỏ bao, tem sau đó dùng máy tự chế tạo bằng pin, mô tơ điện để đóng thành dạng viên thuốc lá bán kiếm lời. Trung úy Nguyễn Văn Minh, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế - ma túy, Công an huyện Hưng Hà cho biết: Tuy các đối tượng phạm tội ma túy trên địa bàn huyện không hình thành tổ nhóm, đường dây lớn nhưng tình hình hoạt động mua bán lẻ, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy ở các khu dân cư, vùng nông thôn vẫn diễn ra phức tạp. Các đối tượng liên tục thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng. Bằng tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm, chúng tôi tiếp tục

động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tăng cường tuyên truyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, hậu quả và tác hại của ma túy gây ra... với nhiều hình thức, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên, lành mạnh và hạnh phúc của nhân dân.

Hiện nay, huyện Hưng Hà đang duy trì 166 mô hình an ninh trật tự, trong đó có 33 mô hình phòng, chống ma túy ở các thôn, tổ dân phố gồm mô hình "Thôn, tổ dân phố không có tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội", "Hộ giáo an toàn, đoàn kết, không ma túy", "Xã an toàn, không ma túy"... Các mô hình đều hoạt động hiệu quả, thiết thực. Điển hình như mô hình "Xã an toàn, không ma túy" tại xã Hồng Lĩnh được xây dựng từ năm 2021. Ông Nguyễn Văn Giảng, tổ trưởng tổ phòng, chống ma túy xã Hồng Lĩnh cho biết: Hồng Lĩnh từng là một trong những địa bàn trọng điểm về ma túy nhưng từ khi xây dựng mô hình "Xã an toàn, không ma túy" tình hình tội phạm ma túy đã giảm đáng kể. Trong 2 năm trở lại đây, trên địa bàn xã không xảy ra vụ việc liên quan đến ma túy. Để được kết quả đó, thời gian qua, hơn 50 thành viên trong tổ thường xuyên tuần tra, kiểm soát các khu vực trọng điểm để kịp thời phát hiện, thông báo cho lực lượng công an xử lý. Đồng thời, phân công các thành viên quản lý, nắm bắt tình hình tệ nạn, tội phạm ma túy ở một nhóm hộ nhất định. Nhờ có "chân rết" này, cấp ủy, chính quyền xã, thôn nắm bắt thông tin nhanh, nâng cao hiệu quả đấu tranh, phòng ngừa tệ nạn, tội phạm ma túy tại địa bàn.

Trong tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6, Công an huyện Hưng Hà sẽ phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phòng, chống ma túy và triển khai đồng bộ các giải pháp, tấn công trấn áp tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, đem lại sự bình yên cho mỗi gia đình, làng quê.

THANH THỦY

Nâng cao chất lượng dân số vùng ven biển Tiền Hải

Từ khi có đề án kiểm soát dân số vùng biển và ven biển (năm 2009), nhiều hoạt động đã được triển khai tại các xã ven biển của huyện Tiền Hải. Từ đó, nhận thức của người dân được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng dân số, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Buổi khám bệnh, tư vấn sức khỏe do Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải phối hợp với Trạm Y tế xã Nam Phú tổ chức thu hút đông đảo phụ nữ trên địa bàn xã tham gia. Ngoài đo huyết áp, siêu âm, lấy mẫu xét nghiệm, chị em phụ nữ còn được tư vấn sức khỏe, hướng dẫn điều trị dự phòng một số bệnh không lây nhiễm như: đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm gan... Có mặt từ sớm để chờ khám bệnh, chị Phạm Thị Thúy, thôn Thủy Lạc, xã Nam Phú phấn khởi chia sẻ: Nhà xa bệnh viện, được các bác sĩ về địa phương khám bệnh, chúng tôi rất phấn khởi. Cùng với việc khám sức khỏe, các bác sĩ còn tư vấn, hướng dẫn tôi cách chăm sóc sức khỏe sinh sản, sinh đẻ có kế hoạch và sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Gia đình tôi cũng xác định dừng lại ở hai con để nuôi dạy cho tốt.

Y sĩ Nguyễn Xuân Nghi, Trưởng trạm Y tế xã Nam Phú cho biết: Để chương trình khám chữa bệnh đạt được kết quả cao nhất, trước khi tổ chức, chúng tôi đã tuyên truyền liên tục 5 ngày trên hệ thống truyền thanh xã. Dù là xã ven biển song người dân đi biển ít. Số người trong độ tuổi sinh đẻ đi làm công ty nhiều. Điều này khiến công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng các biện pháp tránh thai gặp khó khăn, tỷ lệ khám sức khỏe sinh sản ở Trạm thấp do thời gian người dân đi làm trùng với thời gian khám, họ lựa chọn khám ở các phòng khám tư nhân. 4 tháng đầu năm 2023, số lượt khám phụ khoa là gần 230 lượt, số lượt điều trị bệnh phụ khoa chỉ có 84 lượt người và 21 ca đặt vòng tránh thai tại Trạm. Toàn xã có 3 người sinh con thứ ba

trở lên... Trước thực tế đó, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các ban, ngành địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe dân số, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn xã.

Cùng với xã Nam Phú, Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải còn phối hợp với các xã ven biển: Đông Trà, Đông Long, Đông Hoàng, Đông Minh, Nam Cường, Nam Hưng, Nam Thịnh tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho phụ nữ. Đây là một trong những hoạt động của đề án kiểm soát dân số các vùng biển và ven biển.

Ngoài hoạt động khám chữa bệnh cho chị em phụ nữ, các mô hình trong đề án kiểm soát dân số vùng biển và ven biển tiếp tục được huyện Tiền Hải duy trì tổ chức định kỳ, mô hình đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, kế hoạch hóa gia đình; tư vấn kiểm tra sức khỏe, kiểm tra các yếu tố có nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến sự mang thai, sự phát triển và chất lượng bảo thai; phòng, chống bệnh lây truyền qua đường tình dục, phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn, phá thai an toàn tại các xã, thị trấn.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế huyện còn hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt

động nói chuyện chuyên đề, tư vấn về sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân số... Nhờ đó, việc triển khai đề án kiểm soát dân số vùng biển và ven biển trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả như: Ổn định được tốc độ gia tăng dân số (bình quân mỗi năm tăng lên từ 800 - 1.000 người); số con bình quân của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ổn định ở mức 1,8 - 2,0 con; tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại hàng năm đạt từ 74 - 76%. Cùng với đó, các chương trình nâng cao chất lượng dân số, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng và hoàn thiện hệ thống tin quản lý được triển khai đạt kết quả cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công tác viên dân số, y tế tại địa bàn dân cư được thường xuyên thực hiện, góp phần nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về thu thập, cập nhật thông tin và tư vấn, truyền thông tại địa bàn.

Ông Bùi Văn Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tiền Hải chia sẻ: Việc triển khai công tác dân số trên địa bàn huyện, trong đó có các xã ven biển luôn có sự quan tâm của các cấp, ngành và

lãnh đạo huyện; sự phối hợp hiệu quả các xã, thị trấn trong triển khai các hoạt động dân số. Dù kinh phí còn nhiều khó khăn song Trung tâm Y tế huyện luôn quan tâm, lồng ghép tổ chức hoạt động dân số sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công tác viên dân số trong huyện rất nhiệt tình, trách nhiệm. Tuy nhiên, hiện nay khi triển khai vẫn còn một số khó khăn. Cụ thể, khó khăn lớn nhất là vận động giảm sinh ở một số khu vực; việc tiếp cận để tuyên truyền cho người trong độ tuổi sinh đẻ khó khăn vì đa phần họ đi làm công ty, xa nhà. Việc phát triển mạng lưới dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản khó đạt mục tiêu đề ra do nhiều người lựa chọn các dịch vụ tư nhân nên tỷ lệ triển khai ở trung tâm y tế, trạm y tế xã thấp. Thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện tiếp tục tham mưu duy trì chính sách khen thưởng cho thôn nhiều năm liên không có người sinh con thứ ba trở lên; đồng thời thường xuyên bám sát cơ sở, tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác truyền thông, vận động; phối hợp với các ngành, địa phương triển khai hoạt động tuyên truyền ở cơ sở. Bố trí cán bộ đối lại các chương trình, thực hiện lồng ghép, tổ chức các hoạt động thực tế tại các địa phương; duy trì, phát triển mô hình hoạt động của các câu lạc bộ: chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phụ nữ không sinh con thứ ba; vận động người dân sinh đẻ có kế hoạch...

HOÀNG LANH



Nhân viên y tế khám sức khỏe cho người dân xã Nam Phú (Tiền Hải).